

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5655

หน้า: 1 (ขวา), 27

Col.Inch: 41.55

Ad Value: 41,550

PRValue (x3): 124,650

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอ็กซิมแบงก์ข้างกล้า อุ่มCHOWใช้หนี้บี/อี

## เอ็กซิมแบงก์ข้างกล้า อุ่มCHOWใช้หนี้บี/อี

ผู้บริหารเอ็กซิมแบงก์ยอมลุยไฟ เดินหน้าปล่อยกู้ CHOW ต่อ อ้างพิสูจน์ไม่ได้ว่าเอาไปใช้หนี้บี/อี หากโซลาร์ฟาร์มยังไม่ล้ม ก็ปล่อยต่อ ระบุเหลือเบิกจ่ายอีกกว่า 1 พันล้านถึงสิ้นปีนี้ ด้าน “แบงก์ชาติ” กำชับหาก CHOW ผิดนัดชำระตัวบี/อี หรือรายใดก็ตาม ให้หยุดปล่อยกู้ทันที

นายพิศิษฐ์ เสรวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการ **U.27**

### เอ็กซิมแบงก์

ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK กล่าวถึงบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เป็นบริษัทที่ดีไม่มีปัญหาด้านการเงินแต่อย่างใด ดังนั้นเอ็กซิมแบงก์จึงยังปล่อยกู้ให้ตามปกติ หลังจากได้ชี้แจงธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้บริหารของบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี เผยว่าเงินกู้ 3.3 พันล้านบาทที่ได้จากเอ็กซิมแบงก์ เพื่อนำไปลงทุนโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่น จะนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้บี/อีนั้น ถือเป็นการบริหารทางการเงินของบริษัท EXIM ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าบริษัททำผิดวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

“เวลาเขาเบิกเงินกู้จากเราไป ก็เบิกตามวงงาน ส่วนเขาจะบริหารนำเงินไปใช้หนี้บี/อีก็พิสูจน์ไม่ได้ เพราะเวลาเอาเงินของเอ็กซิมมาไปรวมกับเงินของบริษัทที่มีอยู่แล้ว เราก็ไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าเป็นเงินของใครเป็นของเอ็กซิมหรือเปล่า หรือเป็นเงินของเขาเองที่จะไปใช้หนี้บี/อี”

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยัง CHOW พบว่าบริษัทยังคงเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่นตามปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องก่อสร้าง แต่ยอมรับว่ากระแสข่าวที่ออกมากระทบต่อราคาหุ้นและโครงการนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ซึ่งเอ็กซิม

แบงก์ก็จะยังคงปล่อยกู้ตามวงงานจนกว่าจะเสร็จโครงการต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ามีผู้ยื่นหนังสือคัดค้านการปล่อยกู้ให้กับบริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี หรือ CHOW ว่าผิดวัตถุประสงค์

แหล่งข่าวผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เผยว่า ที่ผ่านมามาตราการแห่งประเทศไทยได้สอบถามเข้ามากรณีของการปล่อยกู้ CHOW เพื่อนำไปใช้หนี้บี/อี ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าบริษัทได้เบิกเงินตามวงงานเพื่อนำไปก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น แต่จะแอบไปใช้หนี้บี/อีหรือไม่คงยังตัดสินไม่ได้ เพราะงานยังคงเดินหน้าอยู่ตามปกติ และเงินที่จะไปใช้ก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นเงินส่วนไหนของบริษัท หรือเป็นเงินกู้จากเอ็กซิมแบงก์

อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับว่าหาก CHOW ผิดนัดชำระหนี้บี/อี หรือรายใดก็ตาม ให้เอ็กซิมแบงก์หยุดการปล่อยกู้ในทันที ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 /59 ถึงขณะนี้ บริษัทได้เบิกจ่ายไปแล้วเกือบ 2 พันล้านบาท จากยอดทั้งหมด 3.3 พันล้านบาท เหลืออีกประมาณกว่า 1 พันล้านบาทที่จะต้องเบิกจ่ายถึงสิ้นปี

ก่อนหน้านี้ นายพิศิษฐ์ เสรวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK กล่าวไว้ว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามกับนายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาว คุณ เมิน ไว กรรมการ และนาย สงวนเกียรติ ลิวมนอนต์ กรรมการ บริษัท

เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เซาร์ สตีล (CHOW) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 9,880 ล้านบาท หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 38 เมกะวัตต์ (MW) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ■